



(กสทช.)
บันทึกเลขที่
กทท 1003.9/139/2558

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนงาน กสทช. สัญญา กลางณรงค์ โทร. ๕๐๖๒

ที่ สทช ๑๐๐๓.๙/ ๑๓๗ วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๘

เรื่อง ขอเปิดเผยความเห็นและมติในการประชุม กสท.ครั้งที่ ๒๘/๒๕๕๘ วันจันทร์ที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘

เรียน ประธาน กสท.

สืบเนื่องจากการประชุม กสท. ครั้งที่ ๒๘/๒๕๕๘ วันจันทร์ที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ ดิฉันมีความเห็นแตกต่างจากที่ประชุมในการพิจารณาลงมติในบางวาระ ตลอดจนมีความเห็นเพิ่มเติมที่ประสงค์จะเปิดเผยเพื่อบันทึกไว้ในรายงานการประชุม ดังนี้

วาระ ๔.๕ การปรับเปลี่ยนกำหนดการขยายโครงข่ายโทรทัศนภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลในส่วนของสถานีเสริม ในกลุ่ม A๑ จำนวน ๓๗ สถานี

“ดิฉันเห็นชอบกับ กสท. ที่มีมติเห็นชอบการปรับเปลี่ยนการขยายโครงข่ายรับส่งสัญญาณโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลในกลุ่ม A๑ ส่วนที่เหลือ ๓๗ สถานี ตามความเห็นชอบร่วมกันของผู้ให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ที่ใช้คลื่นความถี่ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล แต่อย่างไรก็ตามกำหนดการขยายโครงข่ายโทรทัศนภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลนั้น สัมพันธ์กับแผนการยุติการรับส่งสัญญาณโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อก ซึ่งการดำเนินการดังกล่าว กสทช. จำเป็นต้องคำนึงผลกระทบในการรับชมของประชาชนผู้บริโภคเป็นสำคัญ ดิฉันจึงเห็นว่าสำนักงาน กสทช. ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับแผนการยุติการรับส่งสัญญาณโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อกในมิติต่างๆ ต้องจัดทำแผนงานร่วมกันและดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ

กล่าวคือ ในขั้นตอนดำเนินการ กสทช. รวมทั้งสำนักงาน กสทช. ต้องมีข้อมูลข้อเท็จจริงเกี่ยวกับจำนวนผู้รับชมในแต่ละพื้นที่ที่จะมีการยุติการรับส่งสัญญาณฯ ทั้งจากฝ่ายผู้ให้บริการและฝ่ายประชาชนผู้บริโภคในพื้นที่นั้นๆ เพื่อประเมินผลกระทบ ตลอดจนแนวทางแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น อาทิ แผนการสนับสนุนการรับชมของประชาชนผู้บริโภคที่ยังมีข้อขัดข้องในการรับชมในระบบดิจิทัล โดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่ต้องได้รับการคุ้มครองสิทธิดังกล่าวด้วย

รวมทั้งการจัดทำแผนประชาสัมพันธ์การยุติการรับส่งสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบแอนะล็อกที่จะดำเนินการ ในระดับพื้นที่ ควรต้องกำหนดเป้าหมาย ระยะเวลา ประเภทของกิจกรรม เนื้อหาสาระที่จะสื่อสารกับประชาชนในพื้นที่ฯ และให้ความสำคัญกับการสื่อสารสองทาง ตลอดจนการมีส่วนร่วมจากประชาชนทุกภาคส่วน และในระดับการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ควรเตรียมข้อมูลที่มีความชัดเจนและเป็นระบบสื่อสารให้ประชาชนเข้าใจได้ง่าย เพื่อให้เป็นเสมือนคู่มือของประชาชนผู้บริโภคในการทำความเข้าใจแผนการยุติการรับส่งสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบแอนะล็อก และการรับชมในระบบใหม่ โดยเผยแพร่ในเว็บไซต์ของสำนักงาน กสทช.”

/วาระ ๔.๑๐ ...

วาระ ๔.๑๐ การพิจารณาอนุญาตหน่วยงานจัดอบรมหลักสูตรผู้ประกาศฯ

“ดิฉันได้สงวนความเห็นในการพิจารณาวาระนี้ เนื่องจากเห็นว่าสำนักงาน กสทช. มิได้มีขั้นตอนกระบวนการประเมินผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพของโครงการฯ ตลอดจนการปรับปรุงหลักสูตรการอบรม เพื่อให้มีเนื้อหาสาระที่สอดคล้องกับบริบทของการพัฒนาวิชาชีพสื่อที่เปลี่ยนแปลงไป อนึ่งเอกสารรายงานการประเมินที่เกี่ยวข้องในวาระนี้เป็นรายงานการติดตามประเมินผลหน่วยงานจัดฝึกอบรมฯ เท่านั้น โดยมีขอบเขตสาระในการประเมินเฉพาะในส่วน of หน่วยงานที่จัดอบรม จึงไม่สะท้อนถึงผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพในการดำเนินโครงการฯ นี้ได้”

วาระ ๔.๑๓ เรื่องเพื่อพิจารณา กรณีการออกอากาศรายการ Tonight Thailand ทางสถานีโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล ช่องรายการ VOICE TV มีเนื้อหาไม่เหมาะสม

“ดิฉันได้สงวนความเห็นในการพิจารณาวาระนี้ เนื่องจากเห็นว่าสาระเนื้อหา รายการที่ช่องรายการ VOICE TV นำเสนอนั้นไม่มีเนื้อหาสาระที่อาจถือเป็นความผิดตามมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และไม่มีเนื้อหา รายการที่ขัดแย้งกับประกาศคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ ตามที่ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงกับสำนักงาน กสทช. ไว้ อีกทั้งยังเห็นว่า การนำเสนอ รายการดังกล่าวเป็นเพียงรายงานข่าวในเชิงวิชาการโดยรวบรวมข้อเท็จจริงและข้อมูลในทางสถิติมาเสนอ ให้ผู้ชมได้รับทราบ และหากองค์กรกำกับใช้ดุลพินิจอย่างเข้มข้นในการกำกับดูแลเนื้อหาในเชิงการเมืองเช่นนี้ ย่อมกระทบต่อบรรยากาศในการนำเสนอข่าวสารของผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ รวมถึง เสรีภาพของสื่อสารมวลชนในการนำเสนอข้อมูลข้อเท็จจริงในสังคม”

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำความเห็นดิฉันบันทึกในรายงานการประชุม กสทช. ด้วย


(นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์)

กสทช.